



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, TNN, thansettakij, workpointtoday, thebangkok insight, sanook, kapook, bbc)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์ 11 ม.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 249 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 224 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้า SQ 25 ราย และแรงงานต่างด้าวคัดกรองเชิงรุก 48 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,547 ราย รักษาหาย 6,566 ราย รักษาอยู่ในรพ. 3,914 ราย เสียชีวิตคงเดิม 67 ราย โดยผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นวันนี้ มี 14 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา เข้ามาทาง จ.ตาก โดยรพ.แม่สอดรับดูแล ส่วนจำนวนการไหลตแอปา หมอชนะ ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีการไหลต 6.34 ล้านครั้ง ลงทะเบียน 4.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านคน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การระบาดในประเทศไทยขณะนี้ มี 58 จังหวัด ถ้าดูเป็นรายสัปดาห์พบว่าเฉลี่ยติดเชื้อประมาณ 37 - 41 จังหวัด ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ส่วนภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ติดเชื้อประปรายไม่ถึง 10 ราย และสามารถควบคุมโรคได้ดี ไม่มีการกระจายในชุมชน

-การแพร่ระบาดใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขณะนี้ตรวจหาเชื้อไปแล้ว 2,500 ราย พบผู้ติดเชื้อ 52 ราย ลักษณะการแพร่เชื้อคล้ายกับกรณีสถานบันเทิงใน จ.เชียงใหม่ เริ่มจากลูกค้าที่มาจาก จ.ระยอง เข้ามาใช้บริการ จนพบพนักงานและลูกค้าป่วยเพิ่มหลายราย และพบการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พักผ่อนเล่นการพนัน บาร์ญี่ปุ่น ร้านนวด ซึ่งสถานที่เสี่ยงเป็นห้องแคบๆ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก กิจกรรมเสี่ยงเพราะมีคนหมู่มากไม่สวมหน้ากากอนามัย พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด และเวลาเสี่ยงคือตอนกลางคืนที่ผ่อนคลาย มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- กทม. พบติดเชื้อเพิ่ม 37 ราย รวมสะสม 456 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสถานบันเทิง ร้านอาหาร ร้านนวด
- เชียงใหม่ พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ในจำนวนนี้เป็นพนักงานห้องครัว ร้านอาหารเดอะริเวอร์ไซด์ เจ้าหน้าที่เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
- นนทบุรี มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก
- สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 176 ราย จากการตรวจค้นหาเชิงรุก 125 ราย เป็นคนไทย 4 ราย และคนต่างด้าว 121 ราย และพบจากการตรวจหาเชื้อในรพ.อีก 51 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,517 ราย
- พระนครศรีอยุธยา พบติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เชื่อมโยงบ่อนไก่
- สุพรรณบุรี พบเด็ก 8 ขวบ ติดเชื้อเป็นรายที่ 16 ของจังหวัด
- ระยอง ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย ยอดสะสม 520 ราย เสียชีวิตคงเดิม 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เชื่อมโยงบ่อนพนัน พร้อมเตือนผู้ไปเที่ยวโรงเบียร์ศรีราชา

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, js100, สำนักข่าวไทย, INN, thaipbs) ทวีตช่อง 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผยผลประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่า จากการควบคุมโรคได้ดีในหลายพื้นที่ มีการพูดคุยกันถึงการผ่อนปรนการทำกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดหรือพื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ และพื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมานาน้อย 7-14 วัน และย้ำว่า ทุกคนในประเทศไทยหากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กรมควบคุมโรค สามารถไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ฟรี สปสช. รับผิดชอบค่าตรวจสำหรับคนไทยทุกสิทธิ ส่วนกรมควบคุมโรครับผิดชอบค่าตรวจแรงงานข้ามชาติ หากเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการก็ให้รีบมาตรวจแต่เนิ่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, INN, efinancethai) ทวีตช่อง 5, 9, NBT

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ตรวจความพร้อม รพ.สนามธรรมศาสตร์ ซึ่งกลับมาเปิดอีกครั้ง รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ในเขตฯ 4 รองรับได้ 308 คน และสามารถเพิ่มได้ถึง 400 คน หากสถานการณ์รุนแรง ส่วนของ สร. มีนโยบายจะขยายรพ.สนามเพิ่มเติมในทุกจังหวัด โดยให้ผู้ป่วย และสสจ.ประเมินสถานการณ์และพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รพ.สนามเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้โดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ย้ำผู้ประกอบการร้านอาหารคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ตามคำแนะนำของสร. โดยจัดให้มีระบบคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย มีการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ จัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด แนะนำสร้างร้านอาหารวิถีใหม่ด้วยหลัก 3 สร้าง ได้แก่ 1.สร้างมาตรฐาน สถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรม

ประเด็นข่าว

จากกรมอนามัย 2.สร้างความปลอดภัย คัดสรรวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารที่ดีมีคุณภาพ และปรุงสุก และ 3.สร้างมั่นใจ มีสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste และมาตรฐาน SHA

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ภก.ภานุโชติ ทองยัง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.สมุทรสงคราม แนะนำวิธีการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ให้ปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยร้านอาหารที่ให้บริการต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารต้องปรุงสุกใหม่ โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส นานกว่า 5 นาที ส่วนผู้สั่งซื้อให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่องหรือโต๊ะพับ และยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังรับอาหารจากคนขนส่ง และควรง่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด รวมทั้งรับซองใส่พลาสติกเพื่อลดการสัมผัสและรักษาสิ่งแวดล้อม

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, mcot, posttoday, INN, TNN, thestandard, efinancethai, thebankokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. จะเดินทางไป จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ เพื่อการตั้งรพ.สนาม และเก็บชุดข้อมูลในต่างจังหวัด พร้อมไล่ล่าประสพการณ์ ส่วนกรณีวัยรุ่นเสียชีวิตจากการเสพยาเคนมผง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนได้ เพราะผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีจับกลุ่มรวมตัวกัน ไม่เว้นระยะห่าง และใช้เครื่องมือในการเสพยาเสพติดร่วมกัน

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศปิดด่านพารากัง 4 ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ชั่วคราว หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิดล่าสุด ได้พ่นฆ่าเชื้อด่านเก็บเงินครบทุกตู้ ขอให้ผู้ใช้ทางด่วนมั่นใจ

-ก.การท่องเที่ยว เตรียมเสนอ ครม. ลดค่าไฟโรงแรมร้อยละ 15 ประมาณ 3-4 เดือน จนกว่าจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ รวมทั้งการหยุดพักชำระหนี้ และขอขยายเวลาชำระภาษีปี 2563

-รมว.การท่องเที่ยว พร้อมเดินทางจัดการแข่งขันแบดมินตัน “เวิลด์ทัวร์” 3 รายการ ตั้งแต่ 12-31 ม.ค. ยืนยันทุกฝ่ายมีความพร้อม และขอบคุณนายกฯ ที่ไม่ยกเลิกการแข่งขัน

-ปลัด ก.มหาดไทย ได้รับข้อสั่งการด้านป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดการกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ การจัดตั้งรพ.สนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและการใช้งานแอปฯ หมอชนะ

-สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์โรคโควิด 19 เพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางของ ศบค. และคำสั่งของจังหวัดต่างๆ

-รมว.พลังงาน หารือนายกฯ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด 19 ส่วนกระแสข่าวจ่ายเงินชดเชยเยียวยารอบ 2 จำนวน 4,000 บาท ขอให้รอผลประชุม ครม. วันที่ 12 ม.ค.

-สมุทรสาคร ส่งขบวนเมียนมา 180 คน ที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 1 ครบ 10-14 วัน กลับตลาดกุ่มมหาชัย หลังตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ตั้งอนุกรรมการฯ ศึกษาประเด็นรักษาโควิดคนทำผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, js100, INN, thaipbs) ทวีตช่อง 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย ได้มอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ มีปลัด สธ. เป็นประธาน พิจารณาประเด็นการค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย ซึ่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 41 และ 42 กำหนดไว้ ย้ำว่าไม่ใช่การปฏิเสธการรักษา ผู้ป่วยทุกคนในประเทศไทยต้องได้รับการรักษาตามมาตรฐานสาธารณสุข

2.แผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, INN) ทวีตช่อง 5, 9, TNN, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ด้านการบริหารจัดการวัคซีน การสร้างการรับรู้ การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน โดยในช่วงแรกที่วัคซีนจำกัด กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับอันดับต้นคือ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน 3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค เช่น อสม. ทหาร ตำรวจ ที่ต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด เริ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจะฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน นอกจากนี้ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ กำหนดการรณรงค์ให้บริการวัคซีนตั้งแต่เดือน ก.พ.-พ.ย. 2564 โดย สธ. จะเร่งสื่อสารประชาชนให้มีความรู้ทั้งผลดีและข้อควรระวัง และประสานพ.ร.รัฐและรพ.เอกชนร่วมให้บริการ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขณะนี้วัคซีนจากหลายบริษัทเริ่มมีการจดทะเบียนในต่างประเทศ และเริ่มนำผลิตกัน

ประเด็นข่าว

เอกสารหลักฐานต่างๆ มาให้อัยการพิจารณาขึ้นทะเบียน ส่วนเรื่องราคาวัคซีนแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน ของรัฐบาลที่เจรจากับแอสตราเซนาก้ามีหลักการคือไม่คิดกำไร จึงได้ในราคาถูก แต่ถ้าเป็นภาคเอกชน การควบคุมราคาจะอยู่ที่ ก.พาณิชย์

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งจัดหาวัคซีนให้กับคนไทยครอบคลุมที่สุด โดยจะมีการประชุมในวันที่ 15 ม.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีมาตรการป้องกันการรับเชื้อจากภายนอกด้วย คือ การสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ควบคู่กับการฉีดวัคซีน

- นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า ทุกรพ.ยินดีสนับสนุนการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีกำลังทรัพย์ ซึ่งหากได้รับการรับรองจาก อัย.แล้ว จะนำเข้ามาได้หลังจากนั้นอีก 1-2 เดือน แต่ต้องรอให้รัฐบาลนำเข้ามาให้กับกลุ่มเสี่ยงได้อย่างพอเพียงก่อน

3.ขอให้ให้กำลังใจคนทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, newtv, bbc

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตอบประเด็นที่ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความวิจารณ์มาตรการคุมโควิดของ สธ. ว่า หากมีข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์สามารถเสนอในที่ประชุมหรือแจ้งส่วนตัวได้ ในสถานการณ์นี้ต้องให้กำลังใจกัน อย่าวิจารณ์ในลักษณะบั่นทอนจิตใจคนทำงาน

4.ทัพเรือสั่งกักตัวทหารเสี่ยงติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

- จากกรณีการแพร่ระบาดในโรงเปียร์ป่าแดง อ.สัทหีบ จ.ชลบุรี และมีกำลังพลของเรือหลวงจักรีนฤเบศรเข้าไปใช้บริการในช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ พบผู้ติดเชื้อ 2 นาย แยกกำลังพล 11 นายกักตัวที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้าน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ตรวจคัดกรองเชิงรุกกำลังพลทั้งหมดบนเรือกว่า 500 นาย สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง 273 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ พร้อมเข้ากักตัวภายในอาคารรับรองสัทหีบ

5.เทศบาลขอใช้งบท้องถิ่นซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชนในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, THE STANDARD)

- นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี เดินทางเข้าพบ ปลัด สธ. ทหารเรือแนวทางที่ท้องถิ่นจะขอซื้อวัคซีนโควิด 19 มาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ยืนยันมีความพร้อมและเป็นการช่วยรัฐบาลกระจายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้รวดเร็วขึ้น โดยเทศบาลนครนนทบุรีมีเงินสะสม 4,000 กว่าล้านบาท มีประชากร 2.6 แสนคน ซึ่งเพียงพอต่อทุกคนในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ntiontv

- นายธีระศักดิ์ ธิมาบุญพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น สนับสนุนรัฐบาลกำหนดนโยบายจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 ด้วยงบของท้องถิ่น โดยพร้อมทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้าน จัดซื้อวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ khonkaenlink

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีขอซื้อวัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดของตน ว่า รัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอยู่แล้ว ถ้าท้องถิ่นมีงบประมาณและต้องการดูแลประชาชน ก็ถือเป็นเรื่องดีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยต้องนำรายชื่อมาตรวจคัดกรองกัน อย่างไรก็ตาม เป็นการพูดถึงหลักการทั่วไปก่อน ยังไม่ได้ลงรายละเอียด ถือว่าเป็นเรื่องร่วมกันทำงาน

6.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแชนนิก, js100, thebangkokinsight, ntiontv, TNN, kapook, newtv, INN, thailandplus, thaipbs)

- สถาบันโรคทรวงอก แถลงพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 19 มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 คน ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด ได้กักกันโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ และให้บุคลากรของสถาบันฯ ทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย ไม่แสดงอาการ แต่ได้รับเชื้อมาจากชุมชน ไม่ได้ติดเชื้อจากบุคลากรทางการแพทย์ข้างต้น ยืนยันว่าไม่ได้มีการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดภายในสถาบัน ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการทุกท่านมั่นใจ

7.แรงงานกัมพูชาติดเชื้อหลังเดินทางกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, สยามโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, newtv

- สธ.กัมพูชา ระบุ แรงงานชาวกัมพูชา 4 คน ที่เดินทางกลับจากไทย พบติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมดเป็นหญิง อายุราว 20 ปี เดินทางผ่านด่านชายแดนถึงกัมพูชาเมื่อ 5 ม.ค. ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่รพ.ใน จ.บันเตียเมียนเจย ขณะนี้ทางการท้องถิ่น เผยว่า มีแรงงานกัมพูชากว่า 6,000 คน เดินทางกลับประเทศ หลังจากไทยพบการแพร่ระบาดใน จ.สมุทรสาคร เมื่อเดือนก่อน

8.อาหารผู้กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

- ผู้ว่าฯ อ่างทอง สั่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีเชื้อโควิด 19 มีข้าวในกล่องพลาสติกใสพร้อมถุงยางสอด 3 ชิ้น และต้มน้ำดื่มที่มียาที่มีแต่น้ำด้านแม่ครัวยืนยันใส่ถุงยาง 4-5 ชิ้นทุกกล่อง ส่วนต้มน้ำไก่ใส่แยกในถ้วยขนาด 200 มม. มีเนื้อไก่มากพอสมควร และใช้กิโลซังอาหารตลอด

9.คนติดโควิดในที่ทำงานมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9, NBT, TNN

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มสถานประกอบการ ออฟฟิศที่มีพนักงานจำนวนมาก มีโอกาสที่จะพบ

ประเด็นข่าว

พนักงานติดเชื้อจากการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น ขอให้วางมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เว้นระยะห่าง และงดการรับประทานอาหารร่วมกัน ย้ำการสวมหน้ากากอนามัยสำคัญมาก

10.รับตัวคนไทยติดโควิดจากเมียนมากลับมารักษาที่แม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จ.ตาก รับตัวคนไทย 21 คน จากบ่อนสกายคอมเพล็กซ์ ผังเมียวดี ประเทศเมียนมา ข้ามชายแดนมาแม่สอด โดยนำขึ้นรถลำเลียงพลของทางราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกสวมชุดพีพีอีและอุปกรณ์ป้องกันตนเองเต็มที่ มาส่งรพ.สนามที่ตั้งอยู่กลาง รพ.แม่สอด เพื่อตรวจสอบสารคัดหลั่งซ้ำ โดยผลตรวจครั้งแรกจากผังเมียนมาทั้งหมดเป็นบวก ขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดีกับคนไทยจากบ่อนเมียนมาที่ลักลอบข้ามแนวชายแดนมาแม่สอด โดยจะรักษาตัวจนหายดีถึงจะดำเนินคดี

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, newtv, 77kaoded, Nationtv, kaohoon, posttoday, xinhua, infoquest, positioningmag, js100, worldmeters)

-**เม็กซิโก** โฆษกประธานาธิบดีติดเชื้อโควิด 19 ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคให้แก่ประชาชนแล้ว... **ญี่ปุ่น** พบโควิด 19 กลายพันธุ์ตัวใหม่ ในผู้เดินทางจากบราซิล... **อังกฤษ** ผู้สูงอายุหลายพันคนเตรียมฉีดวัคซีนตามศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆ ทั่วประเทศและจะมีการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนใหม่ 7 แห่ง... **มาเลเซีย** ซ้อมฉีดวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์เพิ่ม 12.2 ล้านโดส... **สหรัฐฯ** โจ ไบเดน ว่าที่ ปธน. จะรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง หลังจากรับเข็มแรกไปเมื่อสามสัปดาห์ก่อน... **อิสราเอล** ฉีดวัคซีนแก่ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นใน 16 ม.ค. 2564... **เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยต่ำกว่า 500 คนต่อวันเป็นครั้งแรก... **อินเดีย** เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 วันที่ 16 ม.ค. นี้... **จีน** ทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติของ WHO จะเดินทางถึงจีน วันที่ 14 ม.ค. เพื่อสืบหาที่มาการระบาดของโควิด 19... **แคนาดา** แพทย์ชั้นนำแนะสวมหน้ากากอนามัยและลดการจับขงจะมีเพศสัมพันธ์

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 91,266,530 ราย เสียชีวิต 1,951,765 ราย รักษาหายแล้ว 65,206,287 ราย โดยประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 128

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ประธานพรและของขวัญปีใหม่ผู้บริหาร สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นางศิริภรณ์ จิตต์กุล ข้าราชการผู้ใหญ่ในพระองค์ เชิญบัตรประธานพรและของขวัญ แก่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และพญ.หรรษา รักษาคม ผอ.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในโอกาสวันปีใหม่ 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนพระภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพระดำริ ในฐานะทูตสันถวไมตรีในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention for Asia and the Pacific)

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailand Plus

-ททท. ร่วมกับ สธ. จัดทำโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานผู้ประกอบการไทย (Next SHA) เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 2.โรงแรม ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5.บริษัทนำเที่ยว 6.สปา นวดเพื่อสุขภาพและนวดเสริมความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ หรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 9.การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงแรม รีสอร์ท 10.ร้านขายของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) รักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอและน่าเชื่อถือในระดับสากล

เพิ่มสิทธิจ่ายตรงผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ พิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมากและผู้ป่วยโรคเพมฟิกัส ให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่ 15 ม.ค. 2564 ดังนี้ 1.ยา Infliximab Secukinumab และ Etanercept สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 2.ยา Rituximab สำหรับผู้ป่วยโรคเพมฟิกัส 3.หากมีแผนการใช้จ่ายดังกล่าว ให้ลงทะเบียนแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วย และส่งข้อมูลตามเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่ายา หรือขอต่ออายุการเบิกจ่ายค่ายา 4.ผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รับการอนุมัติการใช้จ่ายยา Etanercept หรือ Infliximab สามารถใช้จ่ายดังกล่าวได้จนกว่าจะหยุดการรักษา

หลักสูตรปรุงอาหารจากัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (newtv, kapook, sentangsedtee)

-พญ.ศรียา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า หลังจากรพ.ฯ ทำเมนูอาหารจากใบกัญชาจำหน่ายให้เฉพาะบุคลากรของรพ. มีผู้สนใจสอบถามข้อมูลจำนวนมาก โดยรพ.ใช้คอนเซ็ปต์ มาชิมกัญ สร้างความน่าสนใจ เพื่อนำไปใช้อย่างถูกต้อง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตร ผู้ที่สนใจอยากร่วมศึกษาเตรียมพบกับในงานมหกรรมกัญชาภิวัตน์ 360 องศา เพื่อประชาชน ที่ จ.บุรีรัมย์วันที่ 5-7 มี.ค. 2564

PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ผจก., Prachachat, thansettakij

-น.ส.ศิวพร รังสิยานนท์ รองโฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 11 ม.ค. คุณภาพอากาศภาพรวมทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ อากาศดีมาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ดี ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานเพียงบางจังหวัด ได้แก่ จ.ตาก และจ.เชียงใหม่

ด้าน นพ.ต๋นย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจช่วงวันที่ 1-9 ม.ค. สภาพอากาศทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพกว่าร้อยละ 48 ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังคงเป็นอาการคัดจมูก มีน้ำมูก แสบจมูก และแสบตา กลุ่มวัยทำงานอายุ 25-34 ปี พบอาการมากที่สุด พฤติกรรมป้องกันตนเองจากฝุ่น มีการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง และลดระยะเวลาการออกนอกอาคาร ถือว่าประชาชนปฏิบัติได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง TNN

-นพ.ต๋นย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แม้ว่าค่าเฉลี่ยของ PM 2.5 ในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา จากการจราจรที่ลดลง และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่ยังคงพบผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 โดยเฉพาะผู้ที่มาออกกำลังกาย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 60-69 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานตั้งแต่อายุ 45-54 ปีและผู้ที่มีโรคประจำตัว พื้นที่ที่มีอาการมากที่สุด ได้แก่ กทม. นนทบุรี และ ตาก ดังนั้น การใช้หน้ากากป้องกัน PM 2.5 และ COVID-19 ควรเป็นหน้ากากที่มีคุณภาพ ใส่ให้กับพอดีกับใบหน้า และต้องเป็นหน้ากากที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ใช้หัวโตใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ระหว่าง วันที่ 10-16 ม.ค. 2564 คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชนระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และโรคโควิด 19 ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันหนาแน่น หรือการไปร่วมงานต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน ควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางส่วนตัว ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลร่างกายให้อบอุ่น ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และบุคลากรทางการแพทย์ ควรรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หากมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

รพ.มหาสารคามรื้อรื้อสี่มาขาดแคลนเลือด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, innnews, nationtv

-น.ส.ศิริลักษณ์ เพ็ญกษุฑ ทหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา เผย ขณะนี้ยอดผู้บริจาคโลหิตลดลงเกือบทั้งหมด ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนโลหิตอย่างมาก มีโลหิตส่งให้รพ.ต่างๆ เพียง 30% เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตกลัวการระบาดของโรคโควิด 19 จนไม่กล้าไปบริจาคโลหิต ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่าทุกจุดบริการรับบริจาคโลหิตมีการคัดกรองเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเตียงรับบริจาคโลหิต และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างรัดกุม จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่นำมาบริจาคโลหิตที่จุดบริจาคโลหิตหลักทั้ง 6 แห่ง ด้านเพจเฟซบุ๊ก รพ.มหาสารคาม โพสต์ข้อความระบุว่า ขณะนี้เลือดในโรงพยาบาลขาดทุกกรุ๊ป เนื่องจากหน่วยรับบริจาคโลหิตในมหาวิทยาลัย โรงเรียน และบริษัทเอกชน ปิดทำการหมด กระทั่งการทำผ่าตัด บางรายที่ไม่พร้อม อาจจะต้องรอไปก่อน

ยาเคนมผง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ

-พล.ต.ท.อัศวิน พงษ์เกตุรา ผบ.ช.น. รายงานเหตุมีผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดชนิดใหม่ "เคนมผง" มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 12 ราย โดย 9 ราย อยู่ในพื้นที่ บก.น.5 แบ่งเป็น สน.วัดพระยาไกร 6 ราย สน.บางโพธิ์ 2 ราย และ สน.ทุ่งมหาเมฆ 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมในพื้นที่ สน.จรัลน้อย 2 ราย และ สน.สุทธิสาร 1 ราย เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากยาเสพติดชนิดเดียวกันหรือไม่ คาดว่าภายในวันที่ 12 ม.ค.นี้ จะทราบผล

ด้าน นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นนำยาเคนมผงกับยาไอซ์ เฮโรอีน ยานอนหลับ จนมีลักษณะละเอียดคล้ายนมผง จึงถูกเรียกว่า "ยาเคนมผง" ผู้เสพยาจะมีอาการประสาทหลอน หากเสพยาเคนมผงร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้เสียชีวิต สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเสพยาเป็นครั้งแรก

บุหรีเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย บุหรีเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ การไม่สูบบุหรีจะลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่สำคัญที่สุด และในผู้ที่เป็โรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้ว การเลิกสูบบุหรีจะลดอัตราการเกิดโรคซ้ำและลดอันตรายได้ เมื่อรู้สึกลอยากสูบบุหรี ควรประวิงเวลาออกไป ดื่มน้ำหรือล้างหน้าทันที เมื่อรู้สึกลอยากสูบบุหรี ให้สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ และช้าๆ ออกกำลังกายเป็นประจำ หรือหากิจกรรมอื่นทำ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากบุหรี การเลิกบุหรีให้หาเหตุจูงใจที่จะเลิก เตรียมตัวให้พร้อม กำหนดวันที่แน่นอน บอกคนที่เรารักเพื่อเป็นกำลังใจ

ประเด็นข่าว

ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด หากิจกรรมต่างๆ ทำ ทั้งอุปกรณ์การสูบบุหรี่ หรือรับคำปรึกษาการเลิกบุหรี่กับแพทย์

ข่าวปลอมโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง “เอื้องหมายนาช่วยรักษาโรคมะเร็ง” พบว่า เอื้องหมายนาไม่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งในคนได้ โดยพืชชนิดนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ โกลโคไซด์ และซาโปนิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลวิชาการด้านการรักษาโรคมะเร็งมีจำนวนน้อยมาก การรับฟังข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจลดโอกาสการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel